

ชื่อผลงาน : รายงานผลการประเมินโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนบ้านคลองกะพัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา : นายโสภณ สีหะอำไพ

ปีการศึกษา : 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อยกระดับผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อยกระดับผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อยกระดับผล การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจการบริหารโครงการค่ายวิชาการเพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำแนกเป็น 1) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 คน 2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 คน 3) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน 4) ครูผู้สอน/วิทยากร จำนวน 7 คน และ 5) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพด้านความสมบูรณ์เหมาะสมของโครงการ 2) ประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) แบบประเมินระดับชาติขั้น พื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4) แบบทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการ ประเมินเฉลี่ยสูงขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
2. ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินเฉลี่ย สูงขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบ ระดับชาติสูงขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองต่อการบริหารโครงการ ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพัว สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พบว่า มีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ข้อที่ 4

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการประเมินโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพั่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 สำเร็จลุล่วง ได้ด้วยดี เป็นเพราะได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองกะพั่ว ที่สละเวลาให้ความอนุเคราะห์ ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอขอบคุณคณะผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการชี้แนะ ปรับปรุงแก้ไข และให้ข้อสังเกตบางประการ ในการดำเนินงานการประเมินโครงการในครั้งนี้ ขอขอบคุณนักวิชาการทั้งหลายที่ปรากฏรายนามในเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยความเคารพยิ่ง ขอขอบคุณผู้บริหารทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ที่ได้ให้การชี้แนะ ช่วยเหลือ สนับสนุน ผู้ศึกษาระลึกเสมอว่าความสำเร็จของการศึกษา ครั้งนี้เป็นผลมาจากความปรารถนาดีของทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมา คุณค่าผลงานทางวิชาการเล่มนี้ ผู้ศึกษาขอมอบให้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อนำส่วนที่เป็นประโยชน์ ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาต่อไป

โสภณ สีหะอำไพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกะพั่ว

คำนำ

เอกสารรายงานการดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม นำเสนอเป็นขั้นเป็นตอน โดยเริ่มต้นจากความสำคัญและความเป็นมา วัตถุประสงค์ในการศึกษา ขอบเขตของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ในส่วนของภาคผนวกประกอบผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ การหาคุณภาพเครื่องมือในการรายงานผล การดำเนินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการเปรียบเทียบกับผลการทดสอบระหว่างปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 เพื่อดูผลของการพัฒนานักเรียนและผลของคุณภาพโครงการ

ในการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากคณะครู และบุคลากรทุกท่านเป็นอย่างดี ที่ให้ความร่วมมือเป็นเป็นผู้ดำเนินงานโครงการทุกท่าน จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป

โสภณ สีหะอำไพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกะพัว